



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป กองแบบแผน โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๐๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑.๐๗/ ส. วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และราคากลาง

เรียน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยกองแบบแผน จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยวิธีสอบราคา จึงมีความประสงค์ขอส่งประกาศสอบราคาประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (ปปช.๐๗) มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

วาอภช

(นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามรายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดการซื้อที่แนบ

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. “กรม” จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดทำได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่ www.hss.moph.go.th, www.dcdhss.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิรันดร์ คชรินทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ